

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตุม .

.....

เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียกสมาชิก เข้าร่วมประชุม เมื่อสมาชิกเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลตุม ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ประธาน กล่าวเปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง มอบหมายรองประธาน ทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธาน เนื่องด้วยกระผม นายวิบูลย์ วิจิตรกิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ได้ทำการ ผ่าตัดสายตาจึงขอมอบหมายให้รองประธานสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม

ที่ประชุม - รับทราบ -

๑.๒ เรื่อง แจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ลาออก

ประธาน เนื่องด้วยนางบัวศรี ยอดขุนทด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ลาออก จาก ตำแหน่งสมาชิก

ที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองการประชุมครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม - รับรอง -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ

๔.๑ เรื่อง กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุมชี้แจง

นายก เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ นั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตุมก็ได้จัดขึ้นทุกปีเพื่อเพื่อสร้างความรู้ ความบันเทิงให้กับเด็กๆในพื้นที่ตำบลตุม พื้นที่ใกล้เคียง และเด็กจากศูนย์เด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กโดยเราจะจัดในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยอยากสอบถามว่าการจัดจะจัดที่ใด และเรื่องอาหารจะจัดแบบใด

ประธาน ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย

ส อต เพียร เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวเพียร ไวทยโสภิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หมู่ที่ ๑๑ ในเรื่องของอาหาร และสถานที่ในการจัด ดิฉันขอเสนอให้จัดเป็นซุ้ม โดยแยกตามโซนของกีฬา และสถานที่จัดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลตุมเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการพาเด็กมาร่วมกิจกรรม

ประธาน ขอมติที่ประชุมเรื่องอาหารและสถานที่

มติที่ประชุม - เห็นชอบ -

ประธาน ขอบคุณ ส อบต เพียร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตุมหมู่ที่ ๑๑

๔.๒ เรื่อง กำหนดงานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตุมต้ายาเสพติด

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุมชี้แจง

นายก เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุมในเรื่องการจัดงานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตุมต้ายาเสพติดเราจะจัดในช่วงเดือนใดเพื่อให้เหมาะสมกับการเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาในครั้งนี้

ประธาน ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

ประธาน มีสมาชิท่านใดต้องการอภิปราย

ส อบต ประเสริฐ เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ โค้ววัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หมู่ที่ ๑ ขอเสนอให้จัดในเดือน มีนาคม เพราะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม

ที่ประชุม - รับทราบ -

ประธาน ขอบคุณ ส อบต ประเสริฐ โค้ววัตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หมู่ที่ ๑

๔.๓ เรื่อง กำหนดการไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุมชี้แจง

นายก เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ในการเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะออกเดินทางในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. จำนวนคนที่ไปถวายสักการะจำนวน ๒๕๐ คน โดยแบ่งออกตามจำนวนหมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๑ คน, หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒๒ คน, หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๙ คน, หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๖ คน, หมู่ที่ ๕ จำนวน ๙ คน, หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑๙ คน, หมู่ที่ ๗ จำนวน ๙ คน, หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑๘ คน, หมู่ที่ ๙ จำนวน ๗ คน, หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๑๔ คน, หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒๑ คน, หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๑๐ คน, หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๘ คน, หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๒๐ คน, หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๑๘ คน, หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๑๔ คน โดยก่อนไปต้องอบรมกับผู้เดินทางในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เพราะนอกจากไปถวายสักการะแล้วเราก็จะแวะดูงาน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ประธาน ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย

รองประธาน เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมวิบูลย์ วิจิตรกิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตุม ทำหน้าที่ รองประธานการประชุมในวันนี้ ขอเสนอในการคัดชาวบ้านที่จะไปร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะออกเดินทางในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ นั้นต้องมีหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกผู้นำชุมชนก่อนในส่วนที่มีบุคคลเคยไปถวายพระบรมศพแล้ว ให้ยกเว้น โดยเสนอคนอื่นไปแทน

ประธาน ขอบคุณ ประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานการประชุมสภา

รองขวัญ เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉันนางศิริยฉัตร วิสาชะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในเรื่องผู้ที่จะไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะออกเดินทางในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ต้องเป็นบุคคลที่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัว เพราะการไปในครั้งนี้จะต้องเดินและอดนอน เพราะต้องไปปฏิบัติงานด้วย

ที่ประชุม - รับทราบ -

ประธาน ขอบคุณรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ส อบต วีรชน เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผมนายวีรชน เชยฉิมพลี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆต้องนำมาใช้กับทุกหมู่บ้านเป็นแนวทางเดียวกัน

ที่ประชุม - รับทราบ -

ประธาน ขอบคุณ ส อบต วีรชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๒

๔.๔ เรื่อง โครงการศึกษาดูงาน

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมชี้แจง

นายก เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในโครงการศึกษาดูงานทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้จัดศึกษาดูงานทุกปีเพื่อให้ความรู้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมและเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตำบลเรา ในส่วนของการศึกษาดูงานในปีนี้จะเสนอพื้นที่ ที่เราจะไปศึกษาดูงาน ระหว่าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ จังหวัดจันทบุรี โดยกำหนดการอาจจะไปค้าง ๒ คืน ๓ วัน และวันเวลาในการไปศึกษาดูงานอาจไปเร็วขึ้นอาจจะไปในช่วงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ประชุม - รับทราบ -

ประธาน ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

๔.๕ เรื่อง สรุปรายการประชุมอำเภอปักธงชัย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

ประธาน เชิญรองไทรภพ ชี้แจง

รองไทรภพ เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายไทรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทางอำเภอปักธงชัย ได้สรุปรายการประชุมประจำเดือนให้ทราบ ดังนี้

๔.๕.๑. เรื่อง การดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ที่	ตำบล	จำนวนหมู่บ้าน	ได้รับอนุมัติ		เบิกจ่ายแล้ว		คิดเป็นร้อยละ
			โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	
๗	ตูม	๑๖	๑๖	๔,๐๐๐,๐๐๐	๗	๑,๗๕๐,๐๐๐	๔๓.๗๕

๔.๕.๒. เรื่อง การลักลอบเล่นการพนัน

ด้วยกำหนดมีผู้ลักลอบเล่นการพนันที่ถูกจับและได้ดำเนินคดี ในหมู่บ้าน/ชุมชน และใน
ห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ พบผู้ลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย จำนวน ๑ คดี ผู้ต้องหา ๑๑ ราย ในพื้นที่
หมู่ที่ ๒ ตำบลภูหลวง จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้มงวดกวาดขันไม่ให้มีการลักลอบเล่น
การพนันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

๔.๕.๓. เรื่อง การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครอง ประโยชน์สาธารณะ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายให้ส่วนราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ในการกวาดขันตราตรวจ และจับกุม ดำเนินตามให้เป็นไปในทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ตามแนวทางการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้งตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีการปราบปรามและการหยุดยั้ง
การบุกรุกทำร้ายทรัพยากรป่าไม้ หากตรวจพบการกระทำผิดในส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่รับดำเนินการ
ปราบปรามโดยทันที

๔.๕.๔ เรื่อง การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจากรถช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๔ มกราคม ๒๕๖๐)

- ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว ถ้ามีที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยจัดเวรแต่งเครื่องแบบ ออกตรวจสถานที่

- ดูแลการจัดงานในพื้นที่ ไม่ให้มีการอนุญาตจุดพลุ ตะไล ประทัด งานต้องเป็นงานสำรวม
ไม่มีการแต่งโป๊ ไม่มีเสียงดัง ไม่มีลามกอนาจารเป็นอันขาด ตรวจตราสถานบริการ

- ประชุมประชาชนในหมู่บ้านห้ามดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถยนต์

- จัดตั้งด่านชุมชน

๔.๕.๕ เรื่อง เชิญร่วมบริจาคโลหิต

ด้วยทางงานสาธารณสุขได้เชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
ณ หอประชุมอำเภอปักธงชัย เวลาตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

ที่ประชุม - รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ เรื่อง การเหตุฆาตกรรมในพื้นที่

ประธาน เชิญ หัวหน้าสายตรวจชี้แจง

หน.สายตรวจ เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตมูม เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผม
ร.ต.ท. ปภินวิช หยั่งกระโทก หัวหน้าสายตรวจตำบลตมูม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีเหตุฆาตกรรมโดยใช้อาวุธปืน
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน ๑ ราย โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสืบหาตัวคนร้าย โดยผมอยากเสนอทาง
ฝ่ายบริหารเรื่องกล้องวงจรปิด โดยเสนอให้มีกล้องติดตั้งตามจุดต่างๆที่สำคัญในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องปราม
และเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญถ้าเกิดเหตุการณ์ต่างๆเราสามารถตรวจดูกล้องได้ ส่วนการติดตั้งกล้องควรมีไฟ
สว่างส่องเพื่อช่วยในการมองเห็นของกล้องดีขึ้น

ประธาน ขอบคุณ ร.ต.ท. ปภินวิช หยั่งกระโทก หัวหน้าสายตรวจตำบลตมูม

ประธาน การติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นมีประโยชน์ถ้าทางบ้านใดพอมีกำลังทรัพย์ก็สามารถติดตั้งเองที่
บ้านได้ โดยไม่ต้องรอนงบจากทางรัฐบาล

ประธาน มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย

๕.๕ เรื่อง โครงการ สปสข ที่อนุมัติดำเนินการ

ประธาน เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง

หน.สำนักปลัด เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของโครงการ สปสข ที่ได้รับการอนุมัติคือโครงการฝึกอบรมกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ตำบลตูม โดยโครงการนี้จะมีโค้ชที่สอนฟุตบอลจากอำเภอปักธงชัย ได้มาให้ความรู้โดยฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจโดยเป็นเด็กอายุตั้งแต่ ๖ – ๑๕ ปี โดยจะทำการเริ่มฝึกตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ โดยทำการฝึกหลังเลิกเรียน ในวันจันทร์ – ศุกร์

ที่ประชุม - รับทราบ -

ประธาน ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัด

๕.๖ เรื่อง ความคืบหน้าการก่อสร้าง อบต แห่งใหม่

ประธาน เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง

นายก เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายภานุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของความคืบหน้าการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งใหม่นั้น ผมได้ปรึกษากับทางนายอำเภอปักธงชัย โดยทางนายอำเภอปักธงชัยท่านจะดำเนินการให้ โดยเราต้องยื่นเอกสารไปใหม่ อีกครั้ง โดยงบประมาณในการก่อสร้างอาจไม่พอ ถ้าดำเนินการก่อสร้างอาจต้องหยุดการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อนำงบมาสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งใหม่ โดยเอกสารต่างๆอบหมายหัวหน้าสำนักปลัด ดำเนินการ

ที่ประชุม - รับทราบ -

๕.๗ เรื่อง ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ วางลง

ประธาน เชิญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมชี้แจง

ปลัด เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายสำรวย ภายจะโปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หมู่ที่ ๑ บ้านคลองวัด ลาออกจากตำแหน่งนั้น โดยยึดคำสั่ง คสช จะไม่มีการเลือกตั้งใหม่ โดยให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมที่เหลือ ปฏิบัติงานต่อไป

ที่ประชุม - รับทราบ -

๕.๘ เรื่อง การติดตั้งกล่องวงจรปิด

ประธาน เชิญ ประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานในการประชุม ชี้แจง

รองประธาน เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าสายตรวจ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ผมนายวิบูลย์ วิจิตรกิจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผมขอเสนอการติดตั้งกล่องวงจรปิด ให้ฝ่ายบริหารได้นำไปพิจารณา เพื่อที่จะหาข้อสรุปในการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุม - รับทราบ -

ประธาน ขอบคุณ ประธานสภา ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานในการประชุม

ประธาน ประธานมีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายข้อราชการที่เพิ่มเติมจากนี้หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้

ประธาน กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(R)

(นายสำรวย ภายจะโปะ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม

๑. นายบุญชอบ ตรีตรอง

๒. นายเนือง พลายตะคุ

๓. นางสาวสมคิด ตราฉิมพลี

.....
.....
.....

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม



(นายวิบูลย์ วิจิตรกึ่ง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม